
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๗ 

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๑๓๑๔/๑) 
-------------------------------------------- 

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวนทั้งหมด ๑๕ ท่าน 
ผู้มาประชุม  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒ ิ ผากา ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม วงศ์ชัย กรรมการ 
๓. นายประสงค์ หน่อแก้ว กรรมการ 
๔. นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ กรรมการ 
๕. นายอดิศร ถมยา กรรมการ 
๖. นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือ กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา เอมวงษ์ กรรมการ  
๘. นางสาวณิชา นภาพร จงกะสิกิจ กรรมการ  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล จิโนสวัสดิ ์ กรรมการ 

๑๐. นายธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ กรรมการ  
๑๑. นายสันติ วงศ์ใหญ่ กรรมการ  
๑๒. นายสมพร ติ๊บขัด กรรมการ (แทน) 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ พรมมาบุญ กรรมการ 
๑๔. นางวรัชญานันท์ เมธีวัชรโยธิน กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล กรรมการ 
 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม      

๑. นางอนุสรา เป็งอินตา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางพัชรินทร์ สิงห์แก้วสืบ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา  ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  ดังนี้ 
 
 
 
 



๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ    
๑.๑ ความคืบหลักสูตรร่วมผลิต ๓ สถาบัน  
       ตามที่  คณบดีและผู้ติดตาม ได้ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ วประเทศ ครั้ งที่  ๓๖ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม               
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แจ้งความก้าวหน้าในการจัดท าหลักสูตรร่วมผลิต ๓ สถาบัน ได้แก่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูถัมภ์ ว่าอยู่ระหว่างการท าข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของวุฒิการศึกษาและค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเท่ากัน  

 

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

๑.๒  ความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหรกรม 

        ตามที่คณะได้จัดประชุมหารือความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา  โดยมีท่าน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้ค าปรึกษาด้วยนั้น  ผลจากการประชุม
มีสรุป ดังนี้ 

       ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ ท่าน  และอยู่ระหว่างด าเนินการขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร  

       ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัด
การพลังงาน (ต่อเนื่อง) มีจ านวน ๒ วิชาเอก ได้แก่  วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต  และวิชาเอกวิศวกรรมการจัด
การพลังงาน และอยู่ระหว่างการหาข้อมูลประกอบการจัดท าหลักสูตร 

       ๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  
อยู่ระหว่างด าเนินการของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร  

       ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรม  อยู่ระหว่างด าเนินการของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและ
วิพากษ์หลักสูตร 

       ๕) สาชาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ที่มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเหลืออยู่จ านวน ๓ ท่าน จะด าเนินการจัดท าหลักสูตรในรูปแบบ CWIE โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่เป็นอาจารย์ จ านวน ๓ ท่าน และบุคลากรจากสถานประกอบการ จ านวน ๒ ท่าน และอยู่ระหว่าง
การด าเนินการส ารวจความต้องการจากผู้เรียน และสถานประกอบการ  

 

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 
 
 
 
 



๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

๑.๓ การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

       ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง  เรื่อง การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์             
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ซึ่งเป็นประกาศที่ใช้ประกอบในการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ที่ถือปฏิบัติในปัจจุบัน  ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดต่าง ๆ ยังอยู่ระหว่าง
การประชุมหารือในคณะกรรมการในการจัดท าประกาศดังกล่าว  ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง  คณบดีจะน าแจ้ง
ให้บุคลากรในสังกัดทราบ  ต่อไป 

  

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

๑.๔ ก าหนดการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กับบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด 

       ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ได้เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กับบริษัทเจริญชัย     
หม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด  เรียบร้อยแล้ว  คณะได้ก าหนดวันในการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในวัน
ศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  จึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมเป็น
สักขีพยานในวันและเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือในการแต่งกาย โดยเสื้อใส่ชุดพ้ืนเมือง ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การน า
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล และมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
พฤติกรรมทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

       ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล    
และมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๖  
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งประกอบด้วย 

       ๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      ๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
      ๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
      ๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
      ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
      ๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
      ๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 



๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

        จึงขอความร่วมมือคณะกรรมการได้ร่วมการส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมโดย
การช่วยเผยแพร่ข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางให้แก่บุคลากรภายในสังกัดของท่านได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง  และมหาวิทยาลัยได้มีก าหนดการจัดอบรมสัญจร  เรื่อง  การปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม
และความโปร่งใส  การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๑๓๑๕) เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังและร่วมท าการประเมินในส่วนของ
บุคลากรภายในได้ตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ 

 
มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่                

๒/๒๕๖๗ ไปเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (๑๓๑๔/๑) นั้น  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการ
ประชุมมีจ านวน ๑๐ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้าที ่๑๙ – ๒๘  
   

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๗ โดยไม่มีแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา 
                นายศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเสนอให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗              
ไตรมาสที่ ๒ ( ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) 

    ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒                          
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  คณะได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๖๒,๑๐๐ บาท ในภาพรวมคณะได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายไปแล้วจ านวนทั้งสิ้น ๖๐๗,๙๑๕ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๓  จ าแนกผลการใช้จ่ายเงินตามหน่วยงาน ได้
ดังนี้  ส านักงานคณบดี ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๒๒.๖๐  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  ด าเนินการไปแล้วร้อยละ 
๑๓.๗๓  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๓๗.๖๘  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๑๕.๗๖ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๒๗.๑๕ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๕๑.๐๙  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ด าเนินการไปแล้ว  
ร้อยละ ๓๑.๒๘  วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๒๖.๓๐ และวิชาเอกเทคโนโลยีระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๔๓.๖๗ 
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 



๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

 ๔.๒  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม  วงศ์ชัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ สถิติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อรอบที่  ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

    ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ สถิติจ านวนผู้สมัครเข้า
ศึกษาต่อรอบที่ ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๗  ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ มีจ านวน
ผู้สมัครและเลือกหลักสูตรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นอันดับที่ ๑ จ านวน ๓๐ คน และมีช าระเงินค่าสมัคร
จ านวน ๑๗ คน  อันดับที่ ๒ จ านวน  ๓๕ คน โดยมหาวิทยาลัยมีก าหนดการรายงานตัวภายในวันที่ ๑๖ – ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๗  และเปิดรับสมัครนักศึกษาในรอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗                   
ในกรณทีี่มนีักศึกษาไม่สามารถช าระค่าบ ารุงการศึกษาได้ภายในวันรายงานตัว  หลักสูตรวิชาสามารถช่วยเหลือโดย
การท าบันทึกข้อความขออนุญาตผ่อนผันค่าบ ารุงการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได ้
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 ๔.๓  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา 
  นายประสงค์  หน่อแก้ว  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา                 
เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๓.๑ รายงานผลการด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

    ตามที่ เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ รายงานผลการ
ด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจ  
ฐานราก จ านวน ๖ โครงการ  และโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 
จ านวน  ๘ โครงการ  และในการรายงานผลการด าเนินงานโครงการครั้งต่อไป จะปรับแก้เนื้อหาให้ถูกต้องโดยจะ
ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานในการด าเนินกิจกรรมให้เห็นถึง ก าหนดการจัดกิจกรรม  จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และผลการประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

 ๔.๔ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมนักศึกษา 
   นายอดิศร  ถมยา ผู้ช่วยคณบดีด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมนักศึกษา เสนอ
ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๔.๑ แนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
            เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาของการปิดภาคการศึกษาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ไม่สามารถเข้าประชาสัมพันธ์โดยตรงที่ โรงเรียน  จึงด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร                   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในรูปแบบหรือช่องทางอ่ืน ๆ ผ่านระบบออนไลน์ไปก่อน  
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 

 ๔.๕ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   นายเมธาวัฒน์  กาวิลเครือ ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๕.๑ สรุปข้อมูลสารสนเทศภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
            ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔ .๕ .๑   สรุปข้อมูล
สารสนเทศภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗                
มีจ านวนบัณฑิตที่กรอกแบบประเมินภาวการณ์มีงานท า จ านวนทั้งหมด ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๘ โดยมี
จ านวนนักศึกษาที่มีงานท าภายใน ๑ ปี จ านวน ๘๓ คน มีงานท าระหว่างศึกษา จ านวน ๑ คน อยู่ระหว่าง
เกณฑ์ทหารจ านวน ๒ คน  และไม่มีงานท า จ านวน ๑ คน 
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 ๔.๖ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย 
  - ไม่มี - 
 
 ๔.๗ เรื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
  - ไม่มี - 
 

 ๔.๘  เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   นายเมธาวัฒน์  กาวิลเครือ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เสนอที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๔.๘.๑ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
            ตามที่  มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบแข่งขันเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รอบที่ ๒ และพบว่าไม่
มีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเหลืออีกจ านวน ๑ รอบ ในการประกาศรับสมัคร จึงเสนอ
ให้คณะเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติที่ต้องการมาพัฒนาหลักสูตรภายในคณะ 
 
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 



๗ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

  ๔.๘.๒ รายงานผลการแข่งขันวิชาชีพนักศึกษาเครือข่ายคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓๖ 
            ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๒  สาขาวิชาได้ส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันวิชาชีพนักศึกษาเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วย  คณะ
เทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๗  เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลจ านวน ๒ รายการ  ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จ านวน                 
๑ รางวัล  ในการแข่งขันวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่ฟาร์มชุมชน  
และรางวัลชมเชย จ านวน ๑ รางวัล ในการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตยุค
ใหม่ด้วยนวัตกรรม (IoRT)  
 
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 

  ๔.๘.๓ รายงานผลโครงการนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับ ให้เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
            ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๓  สาขาวิชาได้รายงาน
ผลการน าโครงการนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมน าเสนอผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๖ จ านวน ๔ ผลงาน  แบ่งเป็น การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ในรูปแบบ
ออนไลน์ จ านวน ๑ ผลงาน  และ ณ ที่ตั้งจ านวน ๓ ผลงาน ซึ่งสาขาวิชาได้ด าเนินการถอนบทความที่น าเสนอ
ผลงาน ณ ที่ตั้ง  จ านวน ๑ ผลงาน เนื่องจากสาขาวิชามีงบประมาณไม่เพียงพอ 
 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 

 ๔.๙ เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
      - ไม่มี – 
 

 ๔.๑๐ เรื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   - ไม่มี - 
 
 

 ๔.๑๑ เรื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
     - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

                            ๔.๑๒ เรื่องจากสาขาวิชาการศึกษา (วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์) 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา  เอมวงษ์  ประธานสาขาวิชาการศึกษา (วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์) เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
      ๔.๑๒.๑ ผลการด าเนินโครงการบ่มเพาะสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจิตวิญญาณความเป็นครูอุตสาหกรรมศิลป์ 
                 ตามที่ สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมนักศึกษาในโครงการบ่มเพาะ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครูอุตสาหกรรมศิลป์ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๗  โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนชุมชนบ้านแหง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง และได้รับผลตอบรับจาก
นักศึกษาเป็นอย่างดี  และทางวิทยากรมีความต้องการให้นักศึกษาไปฝึกสอนในโรงเรียน แต่เนื่องจากโรงเรียน
เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จึงไม่สามารถส่งนักศึกษาออกฝึกสอน ณ โรงเรียนนี้ได ้
 

มติคณะกรรมการ                    รับทราบ 
 
 ๔.๑๓ เรื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       นายสมพร  ติ๊บขัด  เลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอที่ประชุม
ทราบ  ดังนี้ 
      ๔.๑๓.๑ การส่งโครงงานนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 
                 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือให้ให้นักศึกษาในหลักสูตรที่
ฝึกสหกิจศึกษาได้จัดส่งโครงงานเพ่ือน าไปประกวดเวทีเสวนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษา       
เชิงบูรณาการกับการท างานในระดับมหาวิทยาลัย  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาจารย์นิวัติ        
กิจไพศาลสกุล  ได้น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  และมีการจัดส่งโครงงานประกวด จ านวน ๒ โครงงาน  ซึ่งได้มี
การจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๔๕ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  และมีผลการแข่งขันเช่นไร  จะได้น าแจ้งที่ประชุมให้ทราบภายหลัง 
 

มติคณะกรรมการ                    รับทราบ 
 
   ๔.๑๔ เรื่องจากศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์  พรมมาบุญ  ประธานศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี เสนอที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
      ๔.๑๔.๑ การจัดหลักสูตรอบรมของศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
                 ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มีก าหนดการในการจัดอบรม 
จ านวน ๒ หลักสูตร  ได้แก่ 
                 ๑ ) ห ลั ก สู ต รก ารอบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร  เรื่ อ ง   ก าร ใช้ งาน 
APPLICATION เพ่ือธุรกิจ  จัดร่วมกับ  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง และสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน ในวันที่ 
๑๘, ๑๙, ๒๕, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี                
ชั้น ๓  อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
 
 



๙ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

         ๒) หลักสูตรการอบรมเรื่องโซล่าปั้ม  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๔ 
เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชั้น ๓  อาคารบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง  
 

มติคณะกรรมการ                    รับทราบ 
 
      ๔.๑๔.๒ การสมัครเป็นวิทยากรภายนอก 
                 ตามท่ีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ได้เปิดรับสมัครวิทยากรภายนอกเพ่ือ
ขึ้นบัญชีของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นวิทยากรด าเนินการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในคณะที่สนใจ ได้กรอกใบสมัครวิทยากรภายนอก และแนบส าเนา
บัตรประชาชน  ส่งมาที่งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายในวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗                  
เพ่ือรวบรวมและน าส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อไป 
 

มติคณะกรรมการ                    รับทราบ 
 

      ๔.๑๔.๓ การเสนอการจัดอบรมหลักสูตร 
                 สาขาวิชาที่มีหลักสูตรการอบรมที่มีความสนใจ สามารถแนะน าให้
ทางศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดอบรมร่วมกับสถาบันฝีมือแรงงานได้    
 
มติคณะกรรมการ                    รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕     เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
           ๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบ ๙ เดือน) 
                นายเมธาวัตน์  กาวิลเครือ  ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
น าเสนอให้คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณา  รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) โดยมี
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน ๕ หลักสูตร และ AUN QA จ านวน ๑ หลักสูตร  
มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
            ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีผลการด าเนินงาน 
๒.๖๕ คะแนน 
     ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มีผลการด าเนินงาน 
๒.๘๗ คะแนน 
      ๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม                
มีผลการด าเนินงาน ๓.๓๒ คะแนน 
      ๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีผลการ
ด าเนินงาน ๓.๒๕  คะแนน 



๑๐ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

      ๕. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)                 
มีผลการด าเนินงาน ๒.๙๙ คะแนน 
      ๖. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มีผลการด าเนินงาน 
๒.๐๐ คะแนน (AUN QA)  
   
มติคณะกรรมการ    เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

     ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบ ๙ เดือน) 
 

       ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๖ (รอบ ๙ เดือน) 
      นายเมธาวัตน์  กาวิลเครือ  ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
น าเสนอให้คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณา รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) มีค่าเฉลี่ย 
๓.๗๓ คะแนน  โดยมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้  
     ๑. องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต  มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๘ คะแนน 
     ๒. องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย  มีค่าเป้าหมายเฉลี่ย ๓.๗๕ คะแนน 
     ๓. องค์ประกอบที่ ๓  การบริการวิชาการ มีค่าเป้าหมายเฉลี่ย ๒.๐๐ คะแนน 
     ๔. องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเป้าหมายเฉลี่ย 
๔.๕๐ คะแนน 
     ๕. องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ มีค่าเป้าหมายเฉลี่ย ๔.๓๓ คะแนน 
     ๖. องค์ประกอบที่ ๖ ผลการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่ มีค่าเป้าหมายเฉลี่ย 
๔.๐๐ คะแนน 
   คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า ให้มีการเร่งด าเนินการในตัว
บ่งชี้ที่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  งานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม  และตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ 
สัมฤทธิ์ผลของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
 
มติคณะกรรมการ เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

  ระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบ ๙ เดือน) และมอบหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ีเร่งติดตามผลการด าเนินงานในตัวบ่งช้ี ดังกล่าว 

 
           ๕.๓ รายงานผลการติดตามการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
                  นายเมธาวัตน์  กาวิลเครือ  ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
น าเสนอให้คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณา  รายงานผลการติดตามการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ (บัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕) มีจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งหมด ๙๘ คน  ผู้ใช้บัณฑิตกรอกแบบ
ส ารวจฯ จ านวนทั้งหมด ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๒  โดยมีผลการประเมินในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้       
ผลลัพธ์ผู้เรียนทุกหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๓ คะแนน   



๑๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

        คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ทุกหลักสูตรควรน า
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงผลการด าเนินงานของหลักสูตร ให้ผลิตบัณฑิตตามที่สถานประกอบการ
ต้องการ  
 
มติคณะกรรมการ    เห็นชอบ รายงานผลการติดตามการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา 
       ๒๕๖๖ 
 
           ๕.๔ พิจารณาปรับเปลี่ยนวันเวลาประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
                  นายเมธาวัตน์  กาวิลเครือ  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เสนอ
เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาการปรับเปลี่ยนวันเวลาประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโน โลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๗  จากทุกวันอังคารที่  ๒ ของเดือน เป็นวันพุธ ที่ ๒ ของเดือน  
เนื่องจากในทุกวันพุธบ่ายมหาวิทยาลัยจะมีการงดการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะและมหาวิทยาลัย  คณะจึงควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในช่วงเช้าของวันพุธ    
        คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากส่วนใหญ่คณบดีมี
ก าหนดการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยในวันพุธ   และมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมในวันพุธ                   
จึงควรให้มีการจัดการประชุมทุกวันอังคารที่ ๒ ของเดือนตามก าหนดการเดิม และท าเรื่องแจ้งมหาวิทยาลัยให้
ด าเนินการยกเว้นการเรียนการสอนให้แก่ผู้บริหารคณะในวันอังคารเฉพาะช่วงเช้า ต่อไป 
 
มติคณะกรรมการ    เห็นชอบ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน 

   วันอังคารที่สองของเดือน และมอบหมายงานบริการการศึกษาและพัฒนา 
   นักศึกษาแจ้งมหาวิทยาลัยในการจัดตารางสอนของคณะ 

 
           ๕.๕ การลาพักผ่อนของบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา  เอมวงศ์  ประธานสาขาวิชาการศึกษา (วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์) ได้เสนอเพ่ือให้คณะกรรมการร่วมพิจารณา  แนวปฏิบัติในการลาพักผ่อนของบุคลากรสังกัด
คณะ ที่คณะได้มีการก าหนดให้สามารถลาพักผ่อนได้ในช่วงการปิดภาคการศึกษาเท่านั้น และตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่มีการก าหนดให้
บุคลากรลาพักผ่อนได้เฉพาะช่วงปิดภาคเรียน คณะจึงควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะสามารถลา
พักผ่อนทุกช่วงเวลา 
 
 
 
 



๑๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

        คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า ให้คณะสามารถลาพักผ่อน
ได้ทุกช่วงระยะเวลา  โดยมีข้อปฏิบัติ  ดังนี้ 
      ๑) สามารถลาพักผ่อนได้ในวันที่ไม่มีการเรียนการสอน 
      ๒) หากพบว่ามีภารกิจคณะเร่งด่วนบุคลากรสามารถยกเลิกวันลาและกลับมา
ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 
      
มติคณะกรรมการ    เห็นชอบ การลาพักผ่อนได้ทุกช่วงเวลา ตามข้อปฏิบัติที่คณะก าหนดให้  

   และในระเบียบการลาต่อเนื่องระหว่างวันหยุดราชการ  มอบหมายคณบดี 
   ในการศึกษาระเบียบและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี    ๖   เรื่องอ่ืน  ๆ   
         ๖.๑ การแข่งขันกีฬา อ.พ.ร. สัมพันธ์  ครั้งท่ี ๒๘ ประจ าปี ๒๕๖๗ 

 นายสมพร  ติ๊บขัด  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แจ้งที่
ประชุมทราบ ก าหนดการการแข่งขันกีฬา อ.พ.ร. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๘ ประจ าปี ๒๕๖๗ อาลัมพางค์เกมส์ จะมี
การจัดในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับสถานศึกษา
จ านวน ๑๓ สถาบัน  โดยมีจัดการแข่งขันกีฬา ๒ ประเภท  ประกอบด้วย ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ การแข่งขัน
แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล ๗ คน วอลเลย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ และประเภทกีฬามหาสนุกมีจ านวน              
๓ ชนิดเกมส์กีฬา ได้แก่ ซู้ตบาสผู้บริหาร และเกมส์ทับไข่มังกร  และในช่วงเย็นจะมีการจัดงานเลี้ยง                    
ณ หอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบล าปาง 

 

มติคณะกรรมการ    รับทราบ 

 
         ๖.๒ ตารางเปรียบเทียบภาระงานสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 นายเมธาวัตน์  กาวิลเครือ  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แจ้งที่
ประชุมทราบตารางเปรียบเทียบภาระงานสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรสาขาวิชา (อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๕ คน) หลักสูตรแขนงวิชา (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓ คน) ที่พบว่ามีภาระงาน
จ านวนมาก จึงเห็นด้วยกับการพัฒนาหลักสูตรที่มีแขนงวิชา โดยใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง ๓ คน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม  วงศ์ชัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้แจ้งว่า              
ในการน าเสนอเหตุผลกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรมีการน าเสนอในมุมมองของความแตกต่างในด้านหลักสูตร  
หรือผลกระทบต่าง ๆ ในการท าแขนงวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นประสบมา 

 
มติคณะกรรมการ    รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๓๐ น. 
 
 

  .............................................. 
(นางอนุสรา เป็งอินตา) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 

 
 
 

  .............................................. 
(นางวรัชญานันท์  เมธีวัชรโยธิน) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


